

# เสริมความรู้สู่การเป็นบัณฑิตคุณภาพ!! ปัจฉิมนิเทศ

## ฯ นศ.คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม “บุคลิกภาพเสริม ภาพลักษณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจ”

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เสริมความรู้เพื่อการเป็นบัณฑิตคุณภาพ จัดการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ สู่การมี  
ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีสู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจSPU ในงานปัจฉิม  
นิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2560 โดย CEO บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด คุณชาตยา  
สุพรรณพงศ์

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงานในพิธีปัจฉิมนิเทศ  
นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ SPU ประจำปีภาคการศึกษา 2/2560 พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อ”บุคลิกภาพ  
เสริมภาพลักษณ์ สร้างโอกาสทางธุรกิจ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณชาตยา สุพรรณพงศ์ CEO บริษัท ฟู้ดแพชชั่น  
จำกัด ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษา  
สามารถพัฒนาบุคลิกภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต ณ ห้อง  
Convention ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม กทม.(บางเขน)

อาจารย์นิธนา เมลืองนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การจัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศนัก  
ศึกษา คณะบริหารธุรกิจ SPU ถือเป็นกิจกรรมหลัก ในช่วงสุดท้ายที่จะสร้างสิ่งดี ๆ ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์  
ให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป จึงต้องมี  
ความพร้อมทั้งวิชาการความรู้และบุคลิกภาพ

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจและให้ความสำคัญ  
สำคัญกับการมีบุคลิกภาพที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเหล่าที่บัณฑิต ได้มี  
ความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก  
ความสามัคคีและความผูกพันระหว่างนักศึกษา รุ่นน้อง เพื่อนร่วมรุ่น และคณาจารย์

และสุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ อาจารย์รังสีจันทร์ สุวรรณสทิศกร ,อาจารย์นิตยา ศรีจันทร์อินทร์และนายอนุชา เตชะ  
เสน คณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

#SPU #SRIPATUM #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #บริหารธุรกิจม.ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง # คณะ  
บริหารธุรกิจม.ศรีปทุมสร้างผู้ประกอบการ